

## THÔNG BÁO

### **Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023**

*(Trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

-----

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2022; Thông báo số 206/TB-HĐND ngày 28/10/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, cụ thể như sau:

### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2022**

#### **1. Công tác tham gia tập hợp, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật**

Năm 2022, đánh dấu 1 năm, đất nước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nền kinh tế trong nước được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục diễn ra sôi động, nhiều sự kiện lớn được tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa. Tình hình trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, để triển khai hiệu quả Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2026, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Do vậy, tình hình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá so với cùng kỳ; an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

MTTQ các cấp trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; từng bước đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên

truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở. Kết quả, MTTQ huyện và 100% MTTQ các xã, thị trấn đã thành lập Trang cộng đồng; từ đó tăng cường các hoạt động tuyên truyền về công tác Mặt trận trên trang cộng đồng như: Hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình khó khăn, kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo cho người nghèo, hoạt động giám sát, phản biện xã hội...

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong đó tập trung đóng góp ý kiến vào các dự Luật có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, của MTTQ Việt Nam và hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật đất đai. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp với ngành Tư pháp hướng dẫn việc tiếp tục, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, bảo đảm công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng. Chủ trì tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở và Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã. Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch: thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; tuyên truyền phổ biến pháp luật; Tháng hành động phòng, chống ma túy; thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

## **2. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và thực hiện QCDC ở cơ sở**

### **\*Về hoạt động giám sát**

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện năm 2022. Theo đó, MTTQ huyện chủ trì 03 nội dung giám sát<sup>1</sup> theo kế hoạch và tổ chức giám sát thêm 02 chuyên đề<sup>2</sup> theo chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh. Qua công tác giám sát, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị; các đơn vị được giám sát ghi nhận, phát huy những mặt đã làm được, điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý, thực thi chính sách, pháp luật và phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, khó

<sup>1</sup> : - Giám sát việc tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ và Quỹ “Vì người nghèo”;

- Giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với UBND các xã, thị trấn;

- Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đối với UBND xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Thịnh.

<sup>2</sup> : - Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên (theo Quy định 124) ;

- Giám sát công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo và Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã.

khẩn trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tham gia giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri, giám sát trách nhiệm đại biểu dân cử và giám sát 02 chuyên đề<sup>3</sup>; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện định kỳ hàng quý.

***\* Về hoạt động phản biện xã hội***

Cùng với việc triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, hằng năm Mặt trận Tổ quốc huyện căn cứ yêu cầu, tình hình thực tế đã ban hành văn bản đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan, ban, ngành cùng cấp đăng ký nội dung dự thảo văn bản cần phản biện xã hội để xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện theo quy định. Trong năm, MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự thảo Luật đất đai sửa đổi với trên 30 ý kiến đóng góp đảm bảo tính khoa học, sự cần thiết và phù hợp, sát thực tiễn.

***\* Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở***

Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn... Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia là thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện, tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Đồng thời phát huy vai trò giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Năm qua, hoạt động giám sát của các Ban tập trung vào một số lĩnh vực như: việc sử dụng đất đai tại xã, thị trấn; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; bình chọn các đối tượng hộ nghèo; theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thi công các công trình có đóng góp của nhân dân; việc xây dựng, nâng cấp các trường học; thu chi, quyết toán ngân sách, quản lý các khoản đóng góp của nhân dân,... Kết quả, trong năm đã tổ chức giám sát 71 cuộc; đồng thời tiếp tục duy trì quy chế đóng mở hòm thư góp ý tại các khu dân cư, duy trì hoạt động các tổ hòa giải tại cơ sở, tham gia hòa giải thành công trên 90 vụ việc.

**3. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với HĐND, UBND cùng cấp về xây dựng chính quyền**

***\* Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân***

---

<sup>3</sup> : Giám sát “Việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện Mỹ Lộc” và chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật trong công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc”.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa đại biểu với cử tri và nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức tốt 03 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; 02 hội nghị với đại biểu HĐND tỉnh. Tại 05 hội nghị tiếp xúc cử tri trên, MTTQ huyện đã tổng hợp trên 40 ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ý kiến tập trung đóng góp vào một số dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung như: dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự thảo Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và các lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm kiến nghị nhất là vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, lĩnh vực Y tế, công tác quản lý đất đai, giao thông, môi trường.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ tư và trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, 190 hội nghị TXCT với đại biểu HĐND xã, thị trấn đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri đã có trên 500 lượt ý kiến, kiến nghị tập trung các lĩnh vực như: tu sửa hệ thống mương máng phục vụ tưới tiêu, tình trạng ô nhiễm môi trường, việc đầu tư các dự án trên địa bàn; đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông; điều chỉnh hệ thống cột điện sau mở rộng đường nông thôn mới, công tác quản lý đất đai, chế độ chính sách đối với cán bộ thôn, xóm; công tác nội vụ, y tế giáo dục,... Tất cả các ý kiến đã được tổng hợp gửi về các cấp, các ngành liên quan tiếp thu, giải quyết và trả lời.

#### ***\* Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước***

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp đã được triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở. MTTQ các cấp đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của Đảng, HĐND, quyết định của UBND; các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch, những chính sách của huyện. Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự Luật sửa đổi như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật đất đai sửa đổi.... Tham gia xây dựng chính quyền thông qua các Thông báo kết quả MTTQ các cấp tham gia xây dựng chính quyền, trình tại các kỳ họp của HĐND cùng cấp và các Kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

#### **4. Kết quả thực hiện các Cuộc vận động và các Phong trào thi đua**

##### ***\* Tình hình triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”***

Bám sát tinh thần chỉ đạo, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025. Định hướng mặt trận cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu,

phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Trong phong trào xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu như: nhân dân thôn Khả Lực (xã Mỹ Thịnh) huy động nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; nhân dân xóm Lộc (xã Mỹ Thuận) đóng góp 400 triệu đồng để làm 700m đường dong ngõ... Bên cạnh đó, tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Dự án Khu công nghiệp Mỹ Thuận, Dự án xây dựng Khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến); Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà; Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân tại xã Mỹ Thịnh và xã Mỹ Thuận. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tham gia tuyên truyền, vận động hộ ông Đạt (TDP Đặng Xá, thị trấn Mỹ Lộc) và hộ gia đình ông Khuyến, bà Ngân (Xóm 9, Thôn Sác, xã Mỹ Thắng) chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Văn phòng điều phối NTM của huyện tham gia thẩm định xét đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của 06 đơn vị trên địa bàn huyện; chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn, in phiếu; tổng hợp, niêm yết và báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao theo 02 đợt tại các xã Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Trung, thị trấn Mỹ Lộc, Mỹ Thắng và Mỹ Tiến. Với kết quả đánh giá tại 06 xã, thị trấn đều đảm bảo theo yêu cầu. Quy trình lấy ý kiến được thực hiện đầy đủ, dân chủ, khách quan theo văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; phản ánh trung thực nhận xét, đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Mặt trận các cấp tiếp tục sử dụng có hiệu quả quỹ “Vì người nghèo”, góp phần cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Cấp huyện tổ chức thăm, tặng 345 suất quà Tết, với số tiền 211 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; phối hợp tổ chức trao tặng 1.500 kg gạo tặng 150 hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai hỗ trợ xây mới và nâng cấp, sửa chữa 04 nhà Đại đoàn kết (*nguồn từ tỉnh và huyện*) với tổng kinh phí hỗ trợ là 160 triệu; tiếp tục đề nghị tỉnh hỗ trợ xây mới 03 nhà đại đoàn kết với kinh phí 150 triệu đồng. Tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đến ngày... đã tiếp nhận ... triệu đồng.

**\* Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”**

Thực hiện vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc

vận động huyện<sup>4</sup>; đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ năm 2022<sup>5</sup>. Phối hợp lồng ghép tuyên truyền thực hiện CVĐ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác trên địa bàn. Phối hợp tuyên truyền triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay, huyện Mỹ Lộc có 06 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt 3 sao OCOP; năm 2022 có thêm 03 sản phẩm được hội đồng OCOP huyện đánh giá và đã trình đề nghị hội đồng OCOP tỉnh đánh giá công nhận. Sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã giúp người dân sản xuất theo hình thức liên kết, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm.

### **\* Kết quả triển khai Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”**

Trên cơ sở 5 nội dung của phong trào "Đoàn kết sáng tạo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện phong trào gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, từng ngành và địa phương, đơn vị. Riêng Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tuyên truyền nhiệm vụ chính trị lồng ghép triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đến 100% báo cáo viên cấp huyện và các hội nghị chuyên đề cho các đơn vị trực thuộc. Năm 2022, hưởng ứng Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, đã có hơn 30 mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng.

## **II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền còn một số tồn tại, hạn chế:

- Việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân có nơi chưa sâu sát, kịp thời; dẫn đến việc phản ánh ý kiến, kiến nghị cử tri đến các ngành chức năng có lúc còn chậm trễ.

- Công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp với các ngành chuyên môn trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn mang tính phong trào, đơn điệu, hình thức và nội dung chưa đa dạng, phong phú, chưa thực sự thu hút sự quan tâm của người dân.

<sup>4</sup> : Quyết định số 154-QĐ/HU, ngày 26/5/2022 về việc kiện toàn BCD; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ, ngày 27/5/2022 về việc ban hành Quy chế làm việc của BCD.

<sup>5</sup> : Kế hoạch số 01/KH-BCĐCVĐ, ngày 30/5/2022 của BCD Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Mỹ Lộc.

- Việc thực hiện công tác giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn khó khăn, hiệu quả giám sát ở một số cơ sở chưa cao; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ còn hạn chế.

- Công tác phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Về phương pháp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian qua chủ yếu Mặt trận các cấp mới chỉ góp ý khi có yêu cầu từ phía chính quyền, việc thực hiện góp ý thường xuyên, góp ý định kỳ chưa thực hiện được.

### **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực đời sống xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đề nghị và kiến nghị HĐND, UBND các cấp một số vấn đề sau:

#### **1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn:**

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

- Quan tâm, phối hợp giải quyết và thực hiện dứt điểm các vụ, việc đã có kết luận giải quyết có hiệu lực pháp luật trên địa bàn.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

**2. Đề nghị UBND huyện quan tâm, đề nghị UBND tỉnh giải quyết triệt để, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị nhiều lần, nhiều năm của cử tri và nhân dân, như: tuyến đường Quốc lộ 38A, đoạn từ đê Hữu Bị đến cầu Đá (đoạn đường của thuộc địa phận thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh Nhà máy xử lý rác thải thành phố và máng nước thải của thành phố Nam Định (đi qua đường 10 và 03 thôn của xã Mỹ Tân) không qua xử lý, xả trực tiếp ra sông Hồng....**

**3. Tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; làm rõ trách nhiệm và kiên quyết xử lý đối với người đứng đầu các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.**

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023**

Phát huy kết quả đạt được năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp của MTTQ cấp trên, để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Lộc xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham gia xây dựng chính quyền như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kịp thời cụ thể hóa những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác theo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập, thống kê các mô hình làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ qua để lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới...

3. Tiếp tục đổi mới hoạt động “*Vì người nghèo*” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trọng tâm: xây dựng Quỹ “*Vì người nghèo*”; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ tư liệu sản xuất cho hộ nghèo; triển khai hoạt động Tháng cao điểm “*Vì người nghèo*”; chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán.

4. Phối hợp, triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các KDC nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18/11/1930- 18/11/2023). Triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội; ...

5. Phát huy vai trò của MTTQ các cấp đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động phối hợp với HĐND, UBND tổ chức tốt hội nghị TXCT Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng Luật định. Tổng hợp các ý kiến kiến nghị của nhân dân và cử tri về cấp trên theo quy định. Chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn thường xuyên kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

6. Tích cực đề xuất với cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, nhất là việc bố trí, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận; chú trọng bồi



dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có phẩm chất, bản lĩnh chính trị và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Mặt trận, nhất là yêu cầu trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Trên đây là báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện./.

**Nơi nhận:**

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;
  - Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;
  - Đại biểu HĐND huyện khóa X;
  - Lưu: UB MTTQ huyện.
- } (để b/c)

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thế Hòa**

